

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ CẨM LƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH-UBND

Cẩm Lương, ngày tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023.

UBND xã Cẩm Lương xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP trong chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về ATTP được giao năm 2023 góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Kết luận số 624-KL/TU.

Tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ và xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP; vai trò trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ATTP.

Tuyên truyền vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể xã hội và toàn thể nhân dân cùng chung tay, góp sức sản xuất, kinh doanh thực phẩm chất lượng an toàn.

Phát huy hiệu quả các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm an toàn thông qua chuỗi.

2. Yêu cầu.

Các hoạt động về đảm bảo ATTP phải được triển khai thực hiện khách quan, nghiêm túc, đúng nội dung, tiến độ theo Kế hoạch.

Các ban, ngành, trường thôn và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chủ động triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; bám sát vào nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

II. MỤC TIÊU.

Thực phẩm tiêu dùng thông qua chuỗi đối với gạo đạt 240 tấn; rau quả đạt 130 tấn, thịt gia súc, gia cầm đạt 50 tấn, thủy sản 45 tấn.

Duy trì xã an toàn thực phẩm đã được công nhận.

Xây dựng thêm 02 cửa hàng kinh doanh ATTP.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về quản lý ATTP.

Tham mưu văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã về tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn xã, giữ vững tiêu chí an toàn thực phẩm và từng bước xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP nâng cao.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông và đào tạo, tập huấn nâng

cao nhận thức cho cán bộ, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và nhân dân về ATTP.

Chủ động triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 06/02/2023 về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền và đào tạo tập huấn về ATTP trên địa bàn xã năm 2023, trọng tâm là công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATTP nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức của cán bộ, công chức và tầng lớp nhân dân về công tác bảo đảm ATTP; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ quản lý, kiểm tra cho đội ngũ cán bộ công chức từ xã đến các thôn.

3. Tập trung xây dựng và phát triển các mô hình an toàn thực phẩm; duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã ATTP.

Tiếp tục nhân rộng các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, xây dựng sản phẩm OCOP để đưa các sản phẩm chủ lực của địa phương đến với sàn thương mại điện tử cung ứng thực phẩm đảm bảo ATTP đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Duy trì xã ATTP và từng bước xây dựng xã ATTP nâng cao:

4. Công tác thanh tra, kiểm tra.

Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra liên ngành về ATTP năm 2023; Quan tâm tiến hành kiểm tra chuyên ngành đối với đơn vị có nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ liên quan đến ATTP, trọng điểm như khu du lịch Xuối Cá thôn lương Ngọc (phần đầu 80% cơ sở thuộc diện quản lý trở lên được kiểm tra). Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, tránh chồng chéo, trùng lặp, kiểm tra không quá 01 lần/năm tránh gây phiền hà cho cơ sở; chỉ kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đề nghị trưởng thôn nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo kiểm tra và cấp giấy xuất xứ nguồn gốc cho các sản phẩm thực phẩm thuộc đơn vị mình quản lý;

Đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội huyện tiếp tục phát huy vai trò giám sát, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về ATTP; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư về đảm bảo ATTP.

5. Công tác giám sát, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Tăng cường kiểm soát ATTP tại các bếp ăn tập thể, chuỗi cung cấp thực phẩm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao.

Quy hoạch, triển khai và nhân rộng các dự án sản xuất rau an toàn, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm an toàn, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, tập trung bảo đảm an toàn thực phẩm tận gốc và kiểm soát theo chuỗi cung cấp thực phẩm;

IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG.

Kinh phí hoạt động quản lý về ATTP thực hiện theo quy định. Sử dụng và thanh quyết toán đúng theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Các thôn và các cơ quan đơn vị có liên quan cụ thể hóa thành Kế hoạch hoạt

động của cơ quan đơn vị mình; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị mình với BCD xã để tổng hợp báo cáo BCD huyện theo quy định.

Giao công chức Địa chính – Nông nghiệp tham mưu, giúp cho Ban Chỉ đạo xã chủ trì, phối hợp với các thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo xã, Ban Chỉ đạo huyện.

Trên đây là Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023 của UBND xã Cẩm Lương, yêu cầu các thôn, thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc các cơ quan đơn vị phản ánh về Ban chỉ đạo xã (qua công chức Địa chính- Nông nghiệp phụ trách vệ sinh an toàn thực phẩm huyện) để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Văn phòng điều phối huyện (b/c);
- TT Đảng ủy- HĐND (b/c);
- MTTQ và các đoàn thể (t/h);
- Ban NN; Ban VH xã, (t/h);
- Đơn vị thôn (t/h);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Trung Kiên